



# ทิศทางและกลไก

## การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

กรมควบคุมโรค กรมคุณธรรม  
ซื่อสัตย์ • เสียสละ • รับผิดชอบ



# อัตลักษณ์

กรมควบคุมโรค

---





# ทิศทางและกลไก

การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563



## นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง” การบริการประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จึงเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชน มีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดป่วย และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ขอให้บุคลากรกรมควบคุมโรค ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ มีพลังกาย พลังใจ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีสุขภาพดี ขอให้ยึดหลักสำคัญในการทำงาน ดังนี้

- 1 เน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ** พิจารณาถึงเป้าหมาย โดยผลลัพธ์สามารถสะท้อนถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้น
- 2 การสร้างนวัตกรรมในทุกกระดับ** นวัตกรรมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคน องค์กร และหน่วยงาน รวมถึงความก้าวไกลของประเทศชาติ เน้นให้มีการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม และการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบโดยหน่วยงานและบุคลากรควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุน/เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันโครงสร้างขององค์กรและมีมุมมองในระยะยาว
- 3 ปรับวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ** สร้างความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ มีปัญหาและผิดพลาดน้อยที่สุด แต่มีผลตอบแทนมาก คู่คุณค่า คู่บุญ และผลงานมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ
- 4 ใช้โอกาสจากแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนงาน** หน่วยงานของภาครัฐต้องปฏิบัติตามและดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนสร้างการยอมรับขอให้ใช้โอกาสนี้ ในการสร้างความร่วมมือ และสนับสนุนงานจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสู่การปฏิบัติอย่างประสบผลสำเร็จ
- 5 บูรณาการทุกงบรายจ่าย/ทุกแหล่งงบประมาณ** การดำเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคตามนโยบายของรัฐบาลด้วยงบประมาณแผ่นดิน ใช้การบูรณาการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการทำงาน จัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คู่คุณค่า และไม่ซ้ำซ้อน



นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
อธิบดีกรมควบคุมโรค  
30 พฤศจิกายน 2562







**DDC**  
**1422**  
สายด่วนกรมควบคุมโรค





**กรมควบคุมโรค**  
Department of Disease Control

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000